

**Trường Tiểu học Gia Thụy long trọng tổ chức
Lễ Khai giảng năm học 2024 – 2025**

Dưới nắng vàng rực rỡ, hòa cùng không khí đầy phấn khởi và tự hào của những ngày thu lịch sử, cả nước hân hoan chào mừng kỉ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng niềm vui “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” của hàng triệu giáo viên, học sinh, phụ huynh trong cả nước, sáng ngày 5/9/2024, trường Tiểu học Gia Thụy long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025.



Tập thể CBGVNV nhà trường chào đón năm học 2024 - 2025

Đến dự lễ khai giảng của nhà trường, về phía Đảng ủy, UBND phường Gia Thụy có sự tham dự của các đại biểu: Đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Đồng chí Đỗ Thị Quyên – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Thị Phương – Cán bộ VP Đảng ủy. Về phía nhà trường có sự hiện diện của cô giáo Bùi Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường cùng các cô giáo trong Ban giám hiệu, toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh các lớp và đặc biệt là sự có mặt của gần 1600 học sinh - những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa Tiểu học Gia Thụy.



Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường Gia Thuy chúc mừng nhà trường



Ban đại diện CMHS chúc mừng nhà trường

Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng vô cùng trang trọng và rộn rã bởi sự hào hứng và phấn khởi của các em học sinh. Trong nắng vàng rực rỡ, gần 1600 học sinh nhà trường đã náo nức chờ đợi và có mặt rất sớm để dự Lễ khai giảng. Những nét mặt hân hoan và phấn khởi, nét hồn nhiên ngây thơ hiện rõ trên gương mặt của

các em học sinh lớp Một.... Ngày khai giảng hôm nay sẽ thật đáng nhớ với các bạn học sinh lớp Một, bởi từ hôm nay, các em thực sự trở thành những thành viên mới của trường Tiểu học Gia Thụy. Các em sẽ nhớ mãi niềm vui vô bờ của ngày đầu tiên đi học được các thầy cô giáo, các anh chị dang tay chào đón trong tình yêu thương trìu mến. Một năm học mới sắp bắt đầu với những thử thách, nhưng mong rằng, từ những bước đi đầu tiên, từ mỗi nét bút, mỗi suy nghĩ, việc làm các em hãy xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Trẻ em là tương lai đất nước, là lớp người sẽ kế tục sự nghiệp của cha ông. Đảng và nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Trong buổi Lễ khai giảng hôm nay, toàn trường đã được nghe cô giáo Nguyễn Phương Hằng – Chủ tịch công đoàn - Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi giáo viên và học sinh đầu năm học mới 2024-2025.



***Cô giáo Nguyễn Phương Hằng – Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng
đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước***

Tiếp sau đó, cô giáo Bùi Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn Khai giảng và đánh trống khai trường. Tiếng trống khai trường được cô Hiệu trưởng điểm lên giòn giã như tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào cho các thầy cô giáo, các em học sinh bước vào năm học mới trong niềm vui hân hoan, phấn khởi.



Cô giáo Bùi Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng đánh trống khai trường

Buổi lễ kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi của những tiết mục văn nghệ ý nghĩa, sôi động đến từ các con học sinh với chủ đề “Yêu Hà Nội – Yêu mùa thu – Em vui tới trường”.



Những tiết mục văn nghệ ý nghĩa với chủ đề “Yêu Hà Nội – Yêu mùa thu – Em vui tới trường”

Buổi Lễ khai giảng đánh dấu một năm học mới với những thách thức mới và những cơ hội mới đặt ra cho tập thể sư phạm nhà trường. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, chúc thầy và trò trường Tiểu học Gia Thụy luôn thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.